

บริดจสโตน เบื้องหลังความสำเร็จนักกีฬาพาราไทย ร่วมพิชิตฝันสู่ พาราลิมปิกเกมส์ 2020



บริดจสโตน เดินหน้าสนับสนุนความสำเร็จนักกีฬาพาราไทย จำเอกอนุสรณ์ ไชยชานาญ นักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชนิดกีฬาปืนยาวอัดลม ส่งต่อโอกาสการฝึกซ้อม และเป็นแรงผลักดันในการพิชิตฝันสู่เป้าหมาย คว้าชัยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2020 พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ Chase Your Dream ที่มุ่งสนับสนุนให้โอกาส และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการทุกคนไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจ

มร.อิเดยุกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า บริดจสโตน สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม พร้อมให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัยที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาคอนพิการ มุ่งสนับสนุนให้โอกาสและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการทุกคน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตั้งเป้าหมายในชีวิตและพร้อมไล่ล่าความฝันนั้นให้เป็นจริง “Chase Your Dream” โดยหนึ่งในนั้น คือ จำเอกอนุสรณ์ ไชยชานาญ นักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชนิดกีฬาปืนยาวอัดลม ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม ขณะเดียวกัน จำเอกอนุสรณ์ ยังสามารถแบ่งเวลาออกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกซ้อมยิงปืนยาวอัดลม ประเภทกีฬาที่ตนถนัดได้ด้วย

จำเอกอนุสรณ์ ไชยชานาญ นักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชนิดกีฬาปืนยาวอัดลม กล่าวว่า ย้อนไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสานฝันฮีโร่ หนึ่งในโครงการสำคัญของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่คัดทหารและผู้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้เข้ามาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติเพื่อพัฒนาฝีมือ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาคอนพิการ ทีมชาติไทย ชนิดกีฬาปืนยาวอัดลม จากการมุ่งมั่นฝึกซ้อม ทำให้ตนได้รับหลายรางวัลจากปีที่ผ่านมาๆ เริ่มจากปี 2558 การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 8 ประเทศสิงคโปร์ ได้รับเหรียญทอง ชนิดกีฬาปืนยาวบุคคล ระยะ 10 เมตร และ ประเภททำยืน ในปี 2559 สนาม IPC SHOOTING WORLD CUP ได้รับเหรียญทอง ชนิดกีฬาปืนยาวบุคคล ระยะ 10 เมตร ประเภททำนอน ถัดมาปี 2560 ได้รับเหรียญเงิน ชนิดกีฬาปืนยาว ประเภทบุคคลและทีม ล่าสุดกับการแข่งขันgเอเชียพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ประเทศอินโดนีเซีย สามารถคว้าได้ถึง 3 รางวัล จากทุกประเภทที่ลงแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญทองจากรายการปืนยาวอัดลม ประเภททำนอน ระยะ 10 เมตร พร้อมคว้า 2 เหรียญเงิน จากรายการปืนยาวอัดลม ประเภททำยืน ระยะ 10 เมตร และรายการปืนยาว ประเภททำนอน ระยะ 50 เมตร สำหรับความฝันต่อไปคือการคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

“บริดจสโตนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผมมุ่งมั่น ตั้งใจซ้อมเพื่อเดินตามฝันที่วางไว้ ขอขอบคุณบริดจสโตน ที่มอบปีนยาวอัดลม และเสียงเห็นถึงศักยภาพมอบโอกาสให้ผมเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวบริดจสโตน เมื่อความกังวลหมดลง ความรู้สึกถึงความมั่นคงและความมั่นใจก็เกิดขึ้น ผมหมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าตามความฝัน พร้อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่นักกีฬาพาราทีมชาติไทย ในการแข่งขันพาราลิมปิก 2020 ให้ดีที่สุด” จ.อ.อนุสรณ์ กล่าว

อีกหนึ่งบทบาทของ จ.อ.อนุสรณ์ ไซยชำนาญ คือ การเป็นพนักงานบริดจสโตน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม เขาเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมเดินหน้าทำความดีผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท สนองพันธกิจของ บริดจสโตน “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” นับเป็นนักกีฬาพาราไทยหัวใจแกร่ง สามารถเดินตามความฝันได้สำเร็จ และเป็นแบบอย่างของการเป็นจิตอาสา ใช้โอกาสของผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ ทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสู่สังคม